



ผู้ว่าฯจัด กม.ลงดาบ เผาป่า

ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมลำปาง



ปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมจังหวัดลำปาง ต้นเหตุสำคัญมาจากการเผาขยะเศษใบไม้ใบหญ้า และการเผาใบไม้กิ่งไม้แห้งเพื่อเก็บของป่า หาไขมดแดง และล่าสัตว์ จนเกิดลูกกลมเป็นไฟป่า ส่งผลให้เมืองลำปางตกอยู่ในภาวะหมอกควันกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และกระทบการท่องเที่ยว ทำให้สูญเสียรายได้

นายธานีร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ย้ายมาจาก จ.เชียงใหม่ ทุกปีป่วยเพราะเจอหมอกควันไฟเช่นกัน ได้ระดมส่วนราชการ 47 หน่วยของ จ.ลำปาง เพื่อตั้งทัพเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันไฟที่กำลังจะเริ่มมาถึงในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดลำปาง รับผิดชอบทั้งด้านงานการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติและเร่งให้ทุกจังหวัดของภาค



ธานีร์ สุภาแสน

หมอกควันไฟในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

“คาดการณ์ว่าจะเกิดช่วงแล้งหนักและนาน ทำให้เกิดการเผาป่าจากประชาชน และการเกิดไฟป่ามากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟ ตั้งแต่ปีนี้จะบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใช้ ในกรณีที่เกิดมีผู้ฝ่าฝืน” นายธานีร์ตรัสว่า

จากภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อช่วงหน้าแล้งต้นปี 2556 จ.ลำปาง เกิดจุดความร้อนมากถึง 759 จุด จากการเผาไหม้ทั้งตามพื้นราบ และในป่า จึงทำให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อประชาชนถึง 28 วัน ค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 351 ไมโครกรัม

เหนือตอนบน ดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ให้สภาพอากาศเกิดภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยจะนำระบบงานที่เคยทำไว้จาก จ.เชียงใหม่ มาปรับใช้ เพื่อให้ จ.ลำปาง ลด หรือบรรเทาปัญหาการเกิด

ต่อลูกบาศก์เมตร วัดได้ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สำหรับพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ มีเพียง 10 อำเภอ ที่ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาไหม้ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ ยกเว้น อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.สบปราบ ที่ไม่พบจุดความร้อนเลย

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานยอดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด ในช่วงแล้งต้นปี 2556 มีประชาชนชาวลำปาง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันไฟ ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 130,000 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาตามโรงพยาบาลใน จ.ลำปาง ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด 50,899 คน โรคหัวใจทุกชนิด 72,059 คน โรคตาอักเสบ 4,704 คน และโรคผิวหนังอักเสบ 5,249 คน

เป็นมาตรการเข้มอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะหยิบมาใช้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน “เมืองลำปาง” ใจกลางของภาคเหนือตอนบน ประตุแห่งล้านนา ไม่ให้เข้าสู่ “ฤดูหมอกควันไฟ” ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อใคร

อัศวิน วงศ์หน่อแก้ว